

## การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

: การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผ่านการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

### (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการประชุม

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเขากระปุก นำโดย นายไพฑูริ์ ตริยรัตนสถิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนรับทราบถึงปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย การวางแผนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย สรุปรายละเอียดการประชุม ดังนี้

### (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
๑	ผู้ใหญ่บ้าน	๑
๒	สารวัตรกำนัน	๑
๓	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	๓
๔	กรรมการหมู่บ้าน	๔
๕	สมาชิกสภา อบต.	๑
๖	อสม.	๑
๗	ชาวบ้าน	๓๑
๘	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	๑
๙	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	๑
๑๐	พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	๑
	รวม	๔๕

โดยในที่ประชุมมีการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านที่มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีการเสนอโครงการใหม่ แก้ไขโครงการที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ประชาชนในหมู่บ้านต้องการ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการที่นำเสนอ/แนวทางแก้ปัญหา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปีที่ดำเนินการ
๑	โครงการสำรวจของรางวัดแนวเขตลำห้วยสงสัย/เพื่อทราบแนวเขตสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการขุดลอกลำห้วยเพื่อมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗
๒	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ซอย ๖/เพื่อแก้ไขปัญหากล้วยแล้งเนื่องจากแหล่งน้ำมีความตื้นเขิน	กองช่าง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านป่าลั้ง-หมู่ที่ ๗/เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจราจรของชาวบ้านเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรแต่ยังเป็นทางดินอยู่	กองช่าง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านป่าลั้ง (ต่อจากของเก่า) ซึ่งมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแล้วแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจึงทำการแก้ไขแผนพัฒนาโดยย้ายปีดำเนินการ ซึ่งจากเดิมอยู่ที่ปี พ.ศ.๒๕๖๖	กองช่าง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗
๕	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการที่หมู่บ้านได้นำเสนอเข้าแผนพัฒนาไว้แล้วให้ออกจากแผนพัฒนาของ อบต. เนื่องจากอยู่ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องดำเนินการให้กับผู้ใช้น้ำอยู่แล้ว	กองช่าง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗

### (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเขากระปุก สรุปได้ว่า ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม เสนอโครงการเพื่อที่จะนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๗๐ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอโครงการที่จะดำเนินการ	จำนวน ๓ โครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอขอแก้ไขโครงการ	จำนวน ๑ โครงการ
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอถอดโครงการ	จำนวน ๒ โครงการ

โดยโครงการที่ได้รับเสนอจากการประชาคมหมู่บ้าน เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยประชาชนคาดหวังว่าการเสนอโครงการจะสามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้

### (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากการประชุมประชาคม พบปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำโครงการ คือ การประชาคมในระดับหมู่บ้าน ประชาชนสะท้อนความคิดเห็นว่า การประชาคมเสนอโครงการขึ้นมาแต่ปัญหาความต้องการไม่ได้รับการแก้ไขหรือดำเนินการเนื่องจากเหตุผลหลายอย่างประกอบกัน ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมเกิดความเบื่อหน่าย จึงไม่ให้ความสำคัญและไม่อยากเข้าร่วมประชุมประชาคม

จากปัญหา/อุปสรรคที่พบเจอ สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาจัดเรียงลำดับให้ความสำคัญกับปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้รับเพื่อพิจารณาดำเนินการโครงการที่ประชาชนได้นำเสนอมาและควรจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชน

รูปผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

